



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๘๑๐๑๑-๔

ที่ นศ.๐๐๓๓.๓๐๑(๐๗)/๑๐๗

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด

ตามการประเมินวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH OpenData Integrity and Transparency Assessment : MOIT ในหัวข้อ MOIT ๒๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชะอวดจึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้บริหารหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ คือ เพื่อเป็นเวทีให้หัวหน้าหน่วยงานได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน ๓ ข้อ

๑.๑ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานโรงพยาบาลชะอวด จำนวน ๒๕ คน ระยะเวลาดำเนินการ คือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานที่จัดกิจกรรม คือ ห้องประชุมกายภาพเก่า โรงพยาบาลชะอวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายคหาฐ มีจิตต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทราบ/อนุมัติ

(นางนงนุช ทองแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด